



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวน ๔ ราย ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อ ๙ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้พิจารณาผู้ผ่านการกลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการสำนักตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวน ๔ ราย เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
๒. ดร.ณัฐนนท์ จิริกจินมิตร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล

อนึ่ง ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ต้องนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสำนักตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และผู้ปฏิบัติงานในสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พร้อมทั้งตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กำหนด ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสำนักตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบคำถาม คนละไม่เกิน ๑๐ นาที

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการสำนักตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์ ดร.ทงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร